

Số: /TTr-VHTT

Kon Rẫy, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Xin phê duyệt văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy về giao Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện và các văn bản có liên quan¹;

Trên cơ sở Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc giao Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện (*đối với nội dung thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 - nguồn vốn sự nghiệp*);

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai:

Trên cơ sở Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy về giao Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện và các văn bản có liên quan; Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc giao Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện (*đối với nội dung thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 - nguồn vốn sự nghiệp*); Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023. Đã xin ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên UBND huyện (*lần 1, tại cuộc họp thành viên UBND huyện ngày 08/3/2023*); tiếp thu, chỉnh sửa kế hoạch và tiếp tục lấy ý kiến của các đồng chí thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (*lần 2*)².

¹ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025...

² Công văn số 41/VHTT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin về xin ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM – 2023 (*Lần 2*).

2. Kết quả:

- Tiếp thu, chỉnh sửa kế hoạch theo ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên UBND huyện (lần 1, tại cuộc họp thành viên UBND huyện ngày 08/3/2023), cụ thể: (1) Đã xây dựng kế hoạch với chủ thể của kế hoạch là UBND huyện; (2) Đã cụ thể hóa các nhiệm vụ với những nội dung cơ bản trong xây dựng điểm du lịch sau khi tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; (3) Trong phần tổ chức thực hiện, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; (4) Xây dựng bản phụ lục, thuyết minh kế hoạch.

- Ý kiến tham gia của đồng chí thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (lần 2)³, cụ thể: (1) Tại phần I. Mục đích, yêu cầu, biên tập lại nội dung, trong đó tách phần mục đích và yêu cầu thành các mục riêng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và tính hiệu quả triển khai thực hiện. Ý kiến của Phòng Văn hóa và Thông tin: đã tiếp thu chỉnh sửa.

(2) Tại phần III. Nhiệm vụ, giải pháp: đề nghị gộp mục 2 và mục 3 về tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng điểm du lịch cộng đồng bền vững OCOP, thành 1 đoàn (gồm cả cán bộ và Nhân dân) nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo thời gian triển khai thực hiện cho hiệu quả. Ý kiến của Phòng Văn hóa và Thông tin: không tiếp thu (Lý do: Làng Gò Cỏ (nơi đến tham quan, học tập kinh nghiệm), đón tối đa 60 người khách đến tham quan, học tập/1 lượt. Hơn nữa, việc tổ chức một đoàn với số lượng quá đông sẽ ảnh hưởng đến khả năng, tính hiệu quả của việc tiếp thu, học tập của người dân).

- Các ý kiến khác cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch; ngoài ra, không có ý kiến tham gia gì thêm.

3. Kết luận: Từ các nội dung được nêu tại mục 1, mục 2 của văn bản này; Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu và kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt đề ban hành văn bản (Kế hoạch) về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 (có văn bản tham mưu kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện (trình);
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Viết Thạch

³ Theo ý kiến tham gia của Văn phòng HĐND&UBND huyện.